



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

บริษัท เอไอเอ จำกัด
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2634 8888
โทรสาร (66) 2236 6452
AIA.CO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว AIA Infinite Gift Prestige เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อความมั่นคง และมั่งคั่งของบุตรหลานในอนาคต



กรุงเทพฯ, 24 สิงหาคม 2564 – เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าเสริมแกร่งความเป็นผู้นำตลาดประกันในกลุ่มเด็กตั้งเป้าขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ ‘AIA Infinite Gift Prestige’ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการส่งมอบความมั่นคงและมั่งคั่งแทนความรักจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการวางรากฐานเตรียมความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานจะสามารถเดินตามความฝันในวันที่เติบโต และมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต โดยการวางแผนทางการเงินระยะยาว ผ่านประกันควบการลงทุน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ของขวัญจากความรัก ที่ไม่มีข้อแม้’ ตอกย้ำการเป็นที่ยิ่งใหญ่ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตครบวงจรที่พร้อมตอบสนองของความต้องการในทุกช่วงชีวิตของคนไทย ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันอันดับหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงชีวิต ตระหนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ รวมถึงคนในครอบครัวที่บางครั้งอาจมาพร้อมกับความกังวลใจต่อความไม่แน่นอนในอนาคตของบุตรหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีวิกฤตทางการเงินเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับอนาคตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิต ลิงค์ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและหลายๆ ครอบครัวนิยมใช้ในการวางแผนทางการเงินเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น เอไอเอ ประเทศไทย

เรามีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ประกันยูนิต ลิงค์ มานานกว่า 11 ปี ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมโดยมีอัตราการเติบโตในครึ่งปีแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ถึง 128% เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมยูนิต ลิงค์ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 36% จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมประกันชีวิตไทย ล่าสุดเราจึงต่อยอดความเชี่ยวชาญออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประกัน AIA Infinite Gift Prestige ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในทุกมิติของการวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานจะมีเกราะป้องกันที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการทั้งทางด้านเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจตามแผนที่วางไว้สำหรับอนาคต ด้านการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการรับมือกับทุกความท้าทายในระยะยาว”

AIA Infinite Gift Prestige ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูงที่ต้องการส่งมอบมูลค่ากรรมธรรม์ให้แก่บุตรหลานเป็นเสมือนของขวัญจากความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพื่อเป็นการส่งต่อความมั่งคั่ง รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่บุตรหลานได้สามารถเดินตามความฝันในวันที่เติบโต ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่กระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ต่างประเทศ ภายใต้การดูแลจากผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) และพันธมิตรระดับโลกอย่าง Baillie Gifford Wellington Management และ BlackRock ที่จัดสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนให้เลือกตามระดับความเสี่ยง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอันนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้ ผ่านกรรมธรรม์ที่มีความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยตามความต้องการ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี โดยมีอายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน ถึงอายุ 17 ปี ผนวกกับความคุ้มครองที่เชื่อถือได้มาอย่างยาวนานจากเอไอเอ เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ AIA Infinite Wealth Prestige ที่ประสบความสำเร็จในตลาด

นอกจากนี้ AIA Infinite Gift Prestige ยังโดดเด่นด้วยหลากหลายเอกลักษณ์เหนือระดับ อาทิ ส่วนลดค่าการประกันภัย^[1] 20% ของอัตราค่าการประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก AIA Prestige Club^[2] รวมถึงรับสิทธิ NON MED สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Prestige ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสุขภาพในวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท^[3] และบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix^[4-5] ที่พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก โดยสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ได้ที่ <https://youtu.be/x1zYkbrcMLA>

ผู้สนใจมอบของขวัญแทนความรักแก่บุตรหลานด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน AIA Infinite Gift Prestige สามารถซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิตที่มี IC License ของเอไอเอที่มีมากกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3mvtwzL> หรือ ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

[1] บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

[2] ได้สิทธิตามเงื่อนไข AIA Prestige Club

[3] สำหรับลูกค้าอายุ 16-50 ปี ที่ไม่ได้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและกลุ่มโรคภัยรุนแรง อนุมัติสิทธิพิเศษนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

[4] ได้รับสิทธิพิเศษการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management : PMCM) โดย Medix ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

[5] รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดรวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

-๑๒-

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแพนเอเชีย มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศ ทั้งในประเทศจีน ฮองกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน มาเก๊า นิวซีแลนด์ และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 326 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 38 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ :

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร. 02 783 6539 อีเมล ornita.sirisuvanna@aia.com

พิชามณูญ์ กุจะพันธุ์ โทร. 02 783 4620 อีเมล pichamon.kujaphun@aia.com

รติกิติ จันทศิริโชติ โทร. 02 783 6826 อีเมล ratikit.chantasirichot@aia.com